
สรุปผลการประชุม 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรยีนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 

ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งที่ 55 

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

_____________________ 
 

คณะอนุกรรมาธิการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค  
ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. พิจารณาศึกษากรณีหลักเกณฑ์ แนวทางการอนุญาตผลิตน้้าด่ืมแบบไร้ฉลากบนบรรจุภัณฑ์
เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

 การแสดงฉลากสินค้าบนภาชนะบรรจุ ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลาก
ของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดง
ฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๒) ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะแสดงข้อความ 
บนฉลากเป็นตัวปั๊มนูนก็สามารถกระท าได้ แต่สีของข้อความจะต้องตัดกับสีของภาชนะบรรจุ และต้องมี
ข้อความครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 

 ปัจจุบันเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการขอทะเบียนเลขอาหารและยา (อย.) 
ผู้ประกอบการที่อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ สามารถยื่นค าขออนุญาตผ่านทางระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า  
“e – Submission” ส่วนการตรวจสอบคุณภาพน้ าจะเป็นอ านาจหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แต่เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าภูมิภาคมีจ านวนจ ากัด ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจึงอนุญาตให้หน่วยงานเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 17065 จากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา สามารถออกใบรับรองคุณภาพของน้ าดื่มได้เช่นเดียวกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 เมื่อที่ประชุมรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแล้วได้มีข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) การแสดงข้อความบนฉลากเป็นตัวปั๊มนูนโดยสีของข้อความจะต้องตัดกับสีของภาชนะ
บรรจุอย่างชัดเจน อาจจะท าให้การน ามาแปรใช้ใหม่ (Recycle) ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น เป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแสดงข้อความ
บนฉลากเป็นตัวปั๊มนูนสีเดียวกับภาชนะบรรจุ 

2) ผู้ประกอบการแต่ละรายใช้ภาชนะบรรจุน้ าดื่มที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดมักใช้ภาชนะบรรจุที่มีสีขุ่นท าให้ไม่สามารถมองเห็นสีของน้ าดื่มได้ว่ามีความ
สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาชนะบรรจุน้ าดื่มให้มีลักษณะเดียวกัน 
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3) เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสารตกค้างและการเพ่ิมประสิทธิภาพของการแปรใช้ใหม่ 
(Recycle) ควรมีการปรับปรุงประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจก าหนดให้ผู้ประกอบการสามารถ 
ปั๊มตัวนูนเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ วัน เดือน ปี ผลิต หรือวันหมดอายุ บนภาชนะบรรจุได้ แต่ให้ตัวอักษร 
มีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

4) หากกฎหมายหรือประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับใดที่มีความล้าสมัยก็มีควรมี
การปรับปรุง แก้ไข ให้มีหลักการและเหตุผลทันต่อยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป อีกทั้ง
หากมีการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายใด ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคทราบด้วย  

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการไปพิจารณาด าเนินการ และรายงานความคืบหน้า
การพิจารณาให้คณะอนุกรรมาธิการทราบต่อไป 

2. พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาล และหนังสือ
รับรองการผลิตอาหารฮาลาลเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

  การรับรองฮาลาลเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางอิสลามตามระเบียบคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการด าเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2552 ส่วนการรับรองฮาลาลภายใน 
เขตจังหวัด ให้เป็นอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในการตรวจสอบ
เบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีคุณสมบัติหรือมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดหรือไม่ จากนั้นจึงส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยพิจารณา
อนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ส าหรับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทการส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์
ฮาลาลเป็นการเฉพาะ แต่จะให้วิธีการประเมินว่าหากผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่มีส่วนผสมของสุกรหรือแอลกอฮอล ์
ให้ตั้งสมมติฐานว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

  เมื่อที่ประชุมรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแล้วได้มีข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะว่า การจะพิจารณาว่าการขึ้นราคาสินค้านั้นมีปัจจัยมาจากสาเหตุใดบ้าง ควรมีการสอบถาม
ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากผู้ประกอบการด้วยว่ามีปัจจัยหรือค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ผู้ประกอบการน ามาพิจารณา 

  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การพิจารณากรณีดังกล่าวครอบคลุมในทุกประเด็น จึงมีมติ

ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง 
 

นางสาวพิกุลรตัน ์ หนูคง 
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ผู้สรุปผลการประชุม 
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